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เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๗ นาฬิกา 

  นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน เม่ือเปิดประชุมแล้ว 
ได้ดําเนินการประชุม โดยเริ่มจากเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม ดังนี้  

๑. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 
สมัยประชุมสามัญท่ัวไป พ.ศ.๒๕๕๖ 

๒. รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี 
และแต่งต้ังรัฐมนตรี 

จากนั้นประธานได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหรือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน 
ฝากไปยังรัฐบาลพิจารณาดําเนินการแก้ไขต่อไป 

ต่อมาประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบประกาศคณะกรรมการการเลือกต้ัง เรื่องผลการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกต้ัง กรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังท่ี ๑๒ แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
ซ่ึงผลการเลือกต้ังปรากฏว่า นายแทนคุณ  จิตอิสระ  ได้รับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตดังกล่าว 
โดยได้กล่าวคําปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาฯ เพ่ือทําหน้าท่ีสมาชิกผู้แทนราษฎรต่อไป  จากนั้นท่ีประชุมสภาฯ 
ได้รับรองรายงานการประชุม ๗ ครั้ง 

ต่อจากนั้นประธานดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เรื่อง กระทู้ถามสด และกระทู้ถาม
ท่ัวไป ดังนี้  

๑. กระทู้ถามสด เรื่อง มาตรการควบคุมสถานการณ์น้ํามันรั่วในทะเลจังหวัดระยอง ตั้งถาม
โดย ส.ส.สาธิต  ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดระยอง โดยผู้ต้ังถามกล่าวถึง 
กรณีเม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เกิดเหตุท่อส่งน้ํามันดิบของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งรั่วกลางทะเล 
จังหวัดระยอง ซ่ึงห่างจากชายฝั่งท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ประมาณ ๑๐ ไมล์ทะเล หรือประมาณ         
๑๘ กิโลเมตร ทําให้น้ํามันดิบไหลทะลักออกสู่ทะเลแพร่กระจายบนผิวน้ําเป็นบริเวณกว้าง โดยมีผลกระทบ       
ด้านสิ่งแวดล้อม สัตว์น้ําทะเล ปะการัง และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในทะเล ซ่ึงขณะนี้ทิศทางลมทะเลได้พัดเข้าสู่ชายฝั่ง
หาดจังหวัดระยอง นํามาซ่ึงความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ และสุขอนามัยของประชาชน รวมท้ังความเสียหายต่อความเชื่อม่ันด้านระบบพลังงานของประเทศ 
จึงได้ขอสอบถามรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องว่า ได้ดําเนินการต่อปัญหาดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

นายพงศักดิ์  รักตพงษ์ไพศาล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตอบชี้แจงโดยได้
อธิบายสาเหตุการรั่วไหลของน้ํามันดิบว่า เกิดจากท่อน้ํามันระเบิดและแตก ซ่ึงทางบริษัท ได้เคยมีการซ้อม
ป้องกันภัยตลอดทุก ๓ ปี ท้ังนี้ผลการปฏิบัติการเม่ือวันท่ี ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคมท่ีผ่านมาได้ดําเนินการโรย
สารเคมีเพ่ือควบคุมน้ํามันไม่ให้กระจายตัวไปมากกว่านี้  และได้ดําเนินการตรวจสอบเป็นระยะ ขณะท่ี



๒ 

นายกรัฐมนตรี ซ่ึงอยู่ระหว่างการเยือนประเทศโมซัมบิก ได้สั่งการผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพ่ือควบคุม
สถานการณ์ อย่างไรก็ตาม น้ํามันได้ไหลแพร่กระจายไปจนถึงอ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ซ่ึงทางผู้ท่ีเก่ียวข้องกําลัง
ดําเนินการตรวจสอบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ท้ังนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แสดง
ความกังวลว่าอาจกระทบต่อการท่องเท่ียว  อย่างไรก็ตาม เม่ือเช้านี้สภาพการควบคุมสถานการณ์น้ํามันดิบรั่วได้
กลับคืนสู่สภาวะปกติแล้ว 

นายวิเชษฐ์  เกษมทองศรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้ตอบชี้แจงเก่ียวกับการฟ้ืนฟูเยียวยาสิ่งแวดล้อม โดยได้ระดมนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องเข้าไป
สํารวจ ซ่ึงปรากฏว่าไม่พบคราบน้ํามันในหาดบ้านเพ แต่ยังคงพบท่ีอ่าวพร้าว แต่เป็นคราบน้ํามันท่ีเจือจาง 
รวมท้ังได้มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ปรากฏว่าอยู่ในสภาพปลอดภัย และได้เก็บตัวอย่างน้ําทะเลมา
วิเคราะห์ซ่ึงต้องรอผลการตรวจให้เสร็จสิ้น ส่วนทรัพยากรทางทะเล ท้ังปะการัง และปลานั้น ไม่พบความ
เสียหาย  อย่างไรก็ตาม คาดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะเข้าสู่สภาวะปกติเร็ว ๆ นี้ 

๒. กระทู้ถามสด เรื่อง การชุมนุมของประชาชนภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ ซ่ึงถามโดย               
ส.ส.จิรายุ  ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ตามท่ีจะมีการ
ชุมนุมทางการเมืองของประชาชนในเกลุ่มต่าง ๆ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญเพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย ในช่วง
ระหว่างวันท่ี ๑ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร นั้น ซ่ึงเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีสําคัญและ       
เป็นเรื่องท่ีอยู่ในความสนใจของประชาชน อันจะส่งผลกระทบถึงความเดือดร้อนของประชาชนและระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ จึงขอสอบถามว่ารัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรและมีมาตรการควบคุม ดูแลประชาชนผู้
ชุมนุมอย่างไรบ้าง 

พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก  รองนายกรัฐมนตรี  ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวถึง
เหตุผลในการออกพระราชบัญญัติความม่ันคงมาใช้กับสถานการณ์การชุมนุมท่ีจะเกิดข้ึนต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๐ 
สิงหาคม นี้ ขณะเดียวกันได้ดําเนินการประสานไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เพ่ือดูแลการชุมนุมให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซ่ึงเป็นการต้องการระงับเหตุมากกว่าการป้องปราม ท้ังนี้ภาครัฐมีความพร้อมท้ัง
เรื่องการอํานวยความสะดวกและดูแลพ่ีน้องประชาชนให้มีการชุมนุมอย่างสงบ ส่วนมาตรการในการควบคุมดูแล
ประชาชนนั้น ได้สั่งการให้ออกมาตรการท่ีจะเป็นเรื่องการป้องกันเป็นหลัก ไม่มีการตัดสิทธิของผู้ชุมนุมหากอยู่
ในกรอบของกฎหมายและจะดําเนินการควบคุมดูแลผู้ชุมนุมตามหลักสากล จะไม่มีการใช้อาวุธโดยเด็ดขาด 

๓. กระทู้ถามสด เรื่อง งบประมาณเพ่ือสงเคราะห์ค่าทําศพตามประเพณี ตามประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๖ ตั้งถามโดย ส.ส.บุญจง  วงศ์ไตรรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
ภูมิใจไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยกล่าวว่า งบประมาณดังกล่าวเป็นปัญหาสําคัญท่ีอยู่ในความสนใจของ
ประชาชน เนื่องจากมีปัญหาผู้ท่ีเก่ียวข้องไม่จ่ายค่าทําศพ ซ่ึงเป็นจํานวนเงินศพละประมาณ ๒,๐๐๐ บาท โดยมี
สถิติในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ รวมท้ังสิ้นกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ศพ งบประมาณกว่า            
๕๐๐ ล้านบาท ท้ังนี้ผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามว่าเพราะเหตุใดรัฐบาลจึงไม่จ่ายเงินค่าทําศพและจะจ่ายเม่ือใด 

นายประชา ประสพดี  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย  ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า 
รัฐบาลไม่มีเจตนาท่ีจะไม่จ่ายเงินค่าทําศพ ดังท่ีผู้ต้ังกระทู้สอบถาม จากนั้น รัฐมนตรีช่วยฯ ประชา ได้อธิบายถึง
ความเป็นมาของระเบียบหลักเกณฑ์ด้านการช่วยเหลือจัดการศพ ซ่ึงท่ีผ่านมามีงบประมาณไม่เพียงพอ แต่ก็ได้มี
การจัดสรรงบกลางให้ แต่ท่ีผ่านมามีปัญหาภัยพิบัติและปัญหาเศรษฐกิจ ทําให้ต้องจัดสรรงบประมาณในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวก่อน ทําให้การจัดสรรงบประมาณค่าทําศพล่าช้า  อย่างไรก็ตาม ในปีนี้รัฐบาลได้ขอรับการ



๓ 

สนับสนุนจากงบกลาง ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ท้ังนี้รัฐบาลจะเร่งดําเนินการให้เร็วท่ีสุดและยืนยันว่า
รัฐบาลไม่ได้ละเลยในการทําหน้าท่ีแต่ประการใด 

๑. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การพัฒนาฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งน้ําต่าง ๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ตั้ง
ถามโดย ส.ส.วิวัฒน์ชัย  โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้ต้ัง
กระทู้กล่าวว่า แหล่งน้ําท่ีเป็นอ่างเก็บน้ํา ฝายน้ําล้น  ตลอดจนห้วย หนอง คลอง บึง และแม่น้ําตามอําเภอ 
จังหวัด ต่าง ๆ ขณะนี้ได้ต้ืนเขินมาก บางแห่งสามารถเดินข้ามได้ เม่ือถึงฤดูฝนน้ําท่วม เม่ือถึงฤดูแล้งน้ําแห้ง ซ่ึง
ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาซํ้าซากท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน และรัฐบาลทุก ๆ รัฐบาลจะต้อง
แก้ไขปัญหาซํ้าซากเหล่านี้ทําให้ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหา จึงขอเรียนถามว่า 

๑. ลําน้ําห้วยขะยุง จากอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ – อําเภอวารินชําราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี ตลอดแนว ปัจจุบันต้ืนเขินมาก รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรและเม่ือใด ขอทราบรายละเอียด 

๒. รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาลําน้ําห้วยทา จากอําเภอไพรบึง – อําเภอศรีรัตนะ – 
อําเภอพยุห์ ต้ืนเขิน ซ่ึงเป็นลําน้ําท่ีสําคัญของเกษตรกรท้ัง ๓ อําเภอ อย่างไร และจะเริ่มดําเนินการได้เม่ือใด           
ขอทราบรายละเอียด 

๓. รัฐบาลมีนโยบายทําฝายน้ําล้นตามลําห้วยขะยุงและลําห้วยทา หรือห้วยอ่ืน ๆ          
เป็นระยะ ๆ หรือไม่ ถ้ามีจะดําเนินการได้เม่ือใด ขอทราบรายละเอียด 

นายยุคล  ล้อมแหลมทอง  รัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า 
กรมชลประทานได้ดําเนินการสร้างอ่างเก็บน้ําในลําน้ําห ้วยขะยุงหลายแห่งสามารถกักเก็บน้ําได้จํานวนมาก 
ส่วนลําน้ําห้วยทานั้น กรมชลประทานมีโครงการชลประทาน ๔๖ แห่ง สามารถกักเก็บน้ําได้จํานวนมากเช่นกัน 
และได้ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถ่ินแล้ว ส่วนปัจจุบันกรมชลประทานได้มีโครงการเพ่ิมอีก ๔ โครงการ ขณะนี้ได้
ทําการสํารวจออกแบบเสร็จแล้ว และจะได้ดําเนินการของบประมาณเพ่ือก่อสร้างต่อไป 

๒. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การดูแลแก้ไขปัญหาช้างในประเทศไทยอย่างเป็นระบบและ            
มีมาตรฐานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธุ์ (ไซเตส)        
ตั้งถามโดย ส.ส.กุสุมาลวตี  ศิริโกมุท  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพ่ือไทย จังหวัดมหาสารคาม โดย
กล่าวว่า เนื่องด้วยเม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ท่ีผ่านมาเป็นวันช้างไทย และประเทศไทยเป็นเจ้าภาพประชุม
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซ่ึงมีการเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกการค้างาช้าง รวมถึงคํา
ประกาศของนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) ในพิธีเปิดประชุมเพ่ือเป็นการส่งสัญญาณว่าประเทศ
ไทยจะเอาจริงเอาจังเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างาช้างอย่างสิ้นเชิงให้ได้ รวมถึงได้เห็นว่าช้างเป็นสัตว์ท่ีเป็น
สัญลักษณ์ท่ีสําคัญของไทย มีการลักลอบฆ่าช้างทําลายแม่ช้าง การค้าลูกช้างอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงกรณีดังกล่าวเป็น
เรื่องท่ีอยู่ในความสนในของประชาชนและจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะดําเนินการแก้ไขปัญหา เพราะส่งผลกระทบต่อ
ความม่ันคงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงขอเรียนถามว่า 

๑. การให้สวัสดิการช้าง โดยรัฐบาลให้การดูแลช้างไทยอย่างเป็นระบบ หากเปรียบเทียบ
กับหมีแพนด้า รัฐบาลยังให้งบประมาณและการดูแลอย่างดี ปัจจุบันมีช้างป่า ๓,๐๐๐ ตัว ใน ๖๘ ผืนป่า        
ในประเทศไทย โครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เช่น โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกป่าให้ช้าง สร้างอาหารสัตว์ป่า         
ซ่ึงรัฐบาลและเอกชนเคยดูแลแต่ไม่ท่ัวถึง รัฐบาลจะดูแลแก้ไขให้ครอบคลุมและท่ัวถึงอย่างมีมาตรฐานและเป็น
ระบบอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 



๔ 

๒. ช้างไทยยังเป็นเหยื่อของผู้แสวงหาประโยชน์ไม่หมดสิ้น การลักลอบจับลูกช้างจากป่า 
มีการสงวนสิทธิทางกฎหมาย เม่ือใดจะมีการหยุดยั้งขบวนการได้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระราชบัญญัติและประมวล
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องท้ังสิ้น ๑๘ ฉบับ จะมีการบังคับใช้โดยนํามาบูรณาการร่วมกันอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

๓. การรณรงค์การค้างาช้างจากการถูกอ้างว่าเป็นศูนย์กลางการค้างาช้างเป็นอันดับ ๒ 
ของโลก รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นายวิเชษฎ์  เกษมทองศรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า ปัจจุบันไทยมีช้างป่ากว่า ๓,๐๐๐ เชือก ส่วนช้างบ้านนั้นเจ้าของสามารถใช้
ประโยชน์จากช้างบ้านได้ ซ่ึงมีจํานวน ๒,๙๘๗ เชือก แต่ต้องข้ึนทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่วนมาตรการ
ดูแลช้างป่านั้นได้มีการดําเนินการหลายประการ เช่น จัดต้ังกองทุนอาหารช้างป่า, เยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากช้างป่า, จัดชุดปฏิบัติการไล่ต้อนช้างป่าให้เข้าป่า, จัดชุดสัตวแพทย์ดูแลรักษาช้างป่า เป็นต้น ขณะท่ีมีการ
เสนองบประมาณเพ่ือดูแลช้างป่ากว่า ๑๐๐ ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีได้เพ่ิมความเข้มงวดใน
การดูแลตรวจสอบและป้องกันขบวนการจับช้างป่ามารวมสิทธิ เป็นช้างบ้าน  รวมท้ังจัดชุดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน
ป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบค้างาช้าง โดยได้บูรณาการงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินการ สร้างเครือข่ายร่วมกับต่างประเทศ เพ่ือป้องกันและตรวจสอบการลักลอบขน
งาช้าง ส่วนมาตรการระยะยาวได้ให้ยกเลิกช้างไม่ให้เป็นสัตว์พาหนะ, มีการกํากับดูแลด้านการซ้ือและขาย
ภายใต้การกํากับดูแลของอุทยานแห่งชาติ รวมถึงได้แก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และมีการบังคับใช้กฎหมาย          
อย่างเข้มงวด 

๓. กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ความไม่เป็นธรรมในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนของ
รัฐบาล ตั้งถามโดย ส.ส.วัชระ  เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ โดยกล่าวว่า ตามท่ี
รัฐบาลมีนโยบายจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมทางการเมือง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มคนเสื้อแดงเป็นเงินสูงถึง ๗.๕ ล้านบาทต่อราย ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมและเป็นการเลือกปฏิบัติ 
เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบกับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว ปรากฏว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือกลุ่มคน
เส ื้อแดง ซ่ึงเป็นฝ่ายเดียวกันกับรัฐบาลมากกว่า ท้ังท่ีปัจจุบันสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ และมีการก่อเหตุรุนแรงข้ึนแทบทุกวัน ทําให้ประชาชน รวมท้ังทหาร 
ตํารวจ ครู และเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตไปเป็นจํานวนมาก ซ่ึงเม่ือวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๕๖ 
ท่ีผ่านมาก็ได้มีเหตุการณ์ระเบิดรถยนต์ของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาในพ้ืนท่ีอําเภอบันนังสตา จนทําให้ 
นายอิศรา  ทองธวัช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เสียชีวิต จึงขอเรียนถามว่า 

๑. การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เป็นไปโดยเสมอภาคและเท่าเทียมกันหรือไม่ หากไม่เท่าเทียมกันขอทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด 

๒. เหตุใดรัฐบาลจึงให้ความช่วยเหลือและดูแลกลุ่มบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ชุมนุมทางการเมืองเป็นพิเศษ รวมท้ังยังแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

๓. รัฐบาลจะดําเนินนโยบายปรองดองอย่างไร หากมีการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่า
เทียมกันในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน ขอทราบรายละเอียด 

นายประชา  ประสพดี  รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่า            
การชดเชยเยียวยานั้น คณะกรรมการประสานงานได้กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว โดยเป็น
หลักเกณฑ์และมาตรการพิเศษท่ีไม่ยึดติดกับกฎหมายในกรณีปกติท่ัวไป, มีการศึกษาตรวจสอบจากหลักเกณฑ์



๕ 

ในต่างประเทศ จากนั้นรัฐมนตรีประชา ได้อธิบายหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเยียวยาแตกต่างกัน ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบกฎกระทรวง           
ท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงรัฐบาลไม่สามารถทํานอกเหนือกฎระเบียบได้ รวมถึงการดําเนินการต้องยึดความยุติธรรมต่อ           
ทุกฝ่าย ภายใต้กฎหมาย 

เม่ือจบวาระกระทู้ถามแล้ว ประธานได้ขอนําเรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนเพ่ือผู้เคย
เป็นสมาชิกรัฐสภา ตามมาตรา ๘ ของพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ.๒๕๕๖ ข้ึนมา
พิจารณาก่อน ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง ท้ังนี้ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าว ประกอบด้วย ส.ส. ๕ คน,          
ส.ว. ๓ คน, อดีต ส.ส. ๓ คน และ อดีต ส.ว. ๒ คน โดยคํานวณจากสัดส่วนสมาชิกท่ีอยู่ในพรรคการเมือง         
ในปัจจุบัน 

จากนั้นประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้       
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และ
สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เม่ือท่ีประชุมรับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว ประธาน         
ได้สิ่งปิดประชุมในเวลา ๑๓.๕๓ นาฬิกา 


